



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๒๒๒ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งดังกล่าว จำนวน ๓ ราย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงาน
ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

พ. ชัยยุวดี

(นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

(แบบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๑	นายสุจิตร์ วุฒิศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๓ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่	หัวหน้าฝ่าย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่	๑๓๑	๑. การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ/เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส) ๒. การปรับปรุงวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้ได้บุคคล ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และลดจำนวนการขอย้ายของข้าราชการ	<u>ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก</u> ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการ คัดเลือกไม่ดำเนินการ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร จะไม่รับพิจารณา ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นและจะ ดำเนินการคัดเลือก บุคคลให้เข้ารับการ ประเมินผลงานใหม่ ในครั้งต่อไป
๒	นางศิริวรรณ หวังดี ตำแหน่งเลขที่ ๒๕๒ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร	ผู้อำนวยการกลุ่ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	๘๖๓	๑. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๓ ๒. แนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีการฝึกอบรมสู่การพัฒนาบุคลากร ของกรมส่งเสริมการเกษตร	
๓	นายสมคิด รัตนวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๑๗ กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	ผู้อำนวยการกลุ่ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและพัฒนากาเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	๑๕๑๖	๑. การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๒. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร	

พ. ๕๕๕๕๕๕